
๑ 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖7 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายปริญญา  สุวรรณศร  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๖ นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๗ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นายนเรศน์  ถาวร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๑๐ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
๑๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
12 สิบเอกธนากร  ปูปินตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
13 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายนิเวศน์  รสกลิ่นกันทา ผู้ใหญ่บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3 
  ๗ นายสมพงษ์   แสงบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านปางม่วง หมู่ 9 
  8 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  9 นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
11 นายกฤษฎา  เทพภาพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12 นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



๒ 
 

 เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ครบองคป์ระชุม ผมขออนุญาตแจ้งก่อนการประชุมสภาเทศบาล ตาม พรบ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือPDPA ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกสภาทุกท่าน ในการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมสภา ไว้เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและประโยชน์ในทางราชการ 

 

- เมื่อองค์ประชุมฯ ครบตามระเบียบฯ แล้วขอเรียนเชิญนายปริญญา     
สุวรรณศร ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕67   
เป็นล าดับต่อไป 

 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งวาระการประชุมฯ ในการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕67 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารฯ และ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งวาระการประชุมในวันนี้ เพ่ือให้ทางสมาชิก

สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบเบื้องต้น ในวาระครั้งนี้มีวาระการพิจารณา 
   ในวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

จ านวน 2 เรื่อง  ได้แก ่
เรื่องพิจารณาที่ ๑   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
   เรื่องพิจารณาท่ี ๒   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8   (วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ) 
   ในวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ จ านวน 2 เรื่อง  ได้แก่ 
   เรื่องพิจารณาท่ี ๑  ขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า 

โครงการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
จ านวน 8 โครงการ 

   เรื่องพิจารณาที่ 2  ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 1 รายการ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอห้างฉัตร โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
และไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์พาดดับ บ้านสถานี หมู่ 4 
 

  - ล าดับต่อไปน าเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายปริญญา สุวรรณศร   - ในวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอผ่านวาระนี้ไปครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



๓ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567       

มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือ  
พ้นศีรษะและเสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติ       
ที่ประชุม 

    -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ข้อ ๗๖  นับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม 

จ านวน  12 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร    “รับรองรายงานการประชุม”  
 โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
   - สมาชิกสภาท่านใด         “ไม่รับรองรายงานการประชุม”   
 โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร   
แม่ตาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เม่ือวันที่ 
14 สิงหาคม 2567 มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง(รวมประธานสภาฯ),          
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายปริญญา สวุรรณศร   - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้น
จึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 

   - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2568 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล        

ได้ชี้แจงข้อกฎหมายครับ ขอเชิญครับ 
 
  



๔ 
 

 นายจิรัฏฐ์  ยารังษ ี  - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลฯ ผมขอน าเรียนชี้แจงถึงข้อระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ ตลอดจนแนวทางการพิจารณาในวาระท่ี ๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วาระที่ ๒  
ขั้นแปรญัตติ) ขอน าเรียนว่าในวาระนี้เป็นวาระการพิจารณาต่อเนื่องจากวาระที่ ๑ 
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ซึ่งในการประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว แต่ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๔๕ วรรคสาม ก าหนดให้ “ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง..... ” ดังนั้น 
ในการพิจารณาของสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นวาระรับหลักการ  
และสภาฯ ได้มีการตั้ งคณะกรรมการแห่งสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญ           
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภา จ านวน ๗ คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่าง   
เทศบัญญัติฯ ขึ้น  โดยก าหนดระยะเวลาการรับค าแปรญัตติไว้ ๓วัน ได้แก่ วันที่ ๑๕  
วันที่ ๑๖ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗  วันละ ๘ ชั่วโมง รวมเป็น ๒๔ ชั่วโมง     
ในการรับค าแปร  โดยใช้สถานที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เป็นสถานที่รับค าแปร
ญัตติฯ ในวาระนี้จึงเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการพิจารณาของสภาเทศบาลฯ  จึงมิต้องมี
ค าเสนอญัตติจากฝ่ายบริหารฯ เพ่ือแถลงต่อสภาฯ ในล าดับต่อไป ก็จะเป็นการ      
น าแถลงชี้แจงผลการรับค าแปรญัตติฯ จากคณะกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ
แห่งร่างเทศบัญญัติฯ  เพ่ือให้สภาฯ ได้มีข้อซักถาม โดยมิมีการอภิปรายใดๆ ทั้งสิ้น  
จึงขอแจ้งให้สภาฯ ทราบเบื้องต้นเท่านี้ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้แถลงชี้แจงต่อสภาเทศบาลทราบ    

เชิญครับ 
 

นายเจริญ  ญาสิทธิ์   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายเจริญ     
ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ขอเรียน
ชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือได้รับทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่
พิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 
แล้ว ภายในก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖7   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๒)  วันศุกร์ ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖7  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันจันทร์ ที่ ๑9 สิงหาคม ๒๕๖7  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

รวมระยะเวลาการยื่นค าขอแปรญัตติ จ านวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมจ านวน     
๒4 ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งภายในระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าขอแปรญัตติจนถึงเวลา
สิ้นสุด ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการ



๕ 
 

 แปรญัตติท่านใด ยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 แต่อย่างใด  

 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 โดยละเอียด รอบคอบแล้ว ไม่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้ 

1. แผนงานงบกลาง  เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง  -ไม่มี-  

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง -ไม่มี-  

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 
7 เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

4. แผนงานการศึกษา เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง   -ไม่มี- 

5. แผนงานสาธารณสุข เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

6. แผนงานเคหะและชุมชน เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง  -ไม่มี- 

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 
7 เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ เห็นชอบยืนตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิม          
ทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ   
-ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 
7 เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

10. แผนงานการเกษตร เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

11. แผนงานการพาณิชย์ เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

 



๖ 
 

 จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือด าเนินการพิจารณาในวาระที่ ๒ และ  
วาระที่ 3 ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
 

นายปริญญา  สุวรรณศร   -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ซักถาม  
ประธานสภาเทศบาลฯ   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมนายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภา เขต1 ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในทุกด้านซึ่งสภาได้ตรวจทานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว งบประมาณทุกอย่างเป็นไปตามร่างเทศบัญญัติฯ ถือเป็นเรื่องที่ดี 
หลังจากที่ผ่านเรื่องงบประมาณไปแล้ว ขอให้ท่านคณะผู้บริหารโดยเฉพาะท่านนายกฯ  
ได้น าไปพัฒนาในแต่ละด้านให้มีความเจริญเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ พ่ีน้องประชาชนเรา
จะได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ขอฝากท่านผู้บริหาร น างบประมาณไปบริหารให้เกิด
ความเจริญในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร   -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  -  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดซักถามเพ่ิมเติม 
   -  ในปีนี้ไม่มีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568  ให้ถือว่าที่ประชุมผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 โดยไม่มี
การแปรญัตติ 

 

   -  เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - นับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ในตอนหรือข้อใดแต่อย่างใด โปรดยกมือขึ้น  (12 เสียง รวมประธานสภาฯ) 
 

  - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในตอนหรือข้อใดแต่อย่างใด โปรดยกมือขึ้น  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธาน  
สภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เดิมทุกประการ โดยไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด แต่อย่างใด  

 

  ๔.๒  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนลงมติเชิญครับ 
 
 



๗ 
 

 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พ.ศ.๒๕๖8 ในวาระที่ ๓ ปรากฏในระเบียบฯ ข้อ 52 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่       

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 
 

   - หากมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ก็จะเข้าสู่การอภิปรายโดยการยกมือ
พ้นศีรษะ และขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน แต่หากไม่มี ท่านประธานจะขอมติจาก
ท่านสมาชิกสภาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ หรือไม่ ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สวุรรณศร   -  ในวาระท่ี 3 นี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากมีโปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ พ้นศีรษะเพ่ืออภิปราย เชิญครับ 

- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยกมือขออภิปราย 

- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 หรือไม่  

 

   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี    - นับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   

 

นายปริญญา สุวรรณศร    - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ      - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  โปรดยกมือขึ้นครับ 

(12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

(ไม่มี)  
  
 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เห็นชอบ ๑2 เสียง (นับรวมประธาน   
สภาฯ),  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการตามร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ราษฎร จ านวน 8 โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ  
ป่าไม้ พ.ศ. 2484, กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขต
ป่า พ.ศ. 2558 และประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง ก าหนดแบบค าขอแบบใบอนุญาต และ
แบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ดังนี้ 



๘ 
 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว (สาย
บ้านนายประสิทธิ์ ใจกันธิยะ ถึงบ้านนางอรทัย ไชยรินปู) งบประมาณ 283,500 
บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 537774 E, 2027501 N พิกัดสิ้นสุดโครงการ 
537852 E, 2027366 N   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว สายข้าง
ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ถึงบ้านนายพิ เชฐ แสงบุญเรือง 
งบประมาณ 181,100 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 537325 E, 2027366 N  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 537295 E, 2027459 N   

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านแพะ
ดอนสัก ตั้งแต่บ้านนางนภา ยุวารี ถึงสามแยกบ้านพักพนักงานที่ดิน งบประมาณ 
269,400 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538375 E, 2027105 N  พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 538546 E, 2027092 N   

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านแพะ
ดอนสัก สายบ้านนายพรเทพ ไชยนุบาล ถึงสามแยกบ้านนายสมชาย ห่านตระกูล 
งบประมาณ 192,400 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538584 E, 2027385 N 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 538483 E, 2027444 N   

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว  
สายบ้านนายทองเหรียญ ตาปวง ถึงบ้านนายเกษม จักรบุญมา ถึงบ้านนายยุทธ 
ยาสิทธิ์  งบประมาณ 579,600บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538445 E, 
2024468 N  พิกัดสิ้นสุดโครงการ 538559 E, 2024282 N   

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้าน         
หัวหนอง  สายหน้าบ้าน พันตรีสุริยันห์ หนองปิงค า งบประมาณ 580,700บาท 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538094 E, 2025176N พิกัดสิ้นสุดโครงการ 537525 
E, 2025168 N   

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้าน   
หัวหนอง  สายบ้านนายสมชาย แก้วเมือง ถึงบ้านนายสุชาติ เอกบุตร (ซอย 2) 
งบประมาณ 204,100 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538126 E, 2025005 N  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 538212 E, 2025064 N   

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง สายบ้านนายบุญมี สีเขียว งบประมาณ 
79,500 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 534623 E, 2031455 N พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 534596 E, 2031490 N  

  

นายปริญญา สุวรรณศร   - ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 8 

โครงการ ก่อนอ่ืนผมขอมติที่ประชุมว่า จะลงมติทีละโครงการ หรือ ลงมติรวม
ทั้งหมด และขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน 

 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง  - เรียนท่านประธานสภา ในการพิจารณาขอความเห็นชอบในเรื่องการ     
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามกฎหมายป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ นั้น เนื่องจากในเรื่อง
ดังกล่าวได้มีการเสนอญัตติฯ ให้สภาเทศบาลพิจารณาหลายครั้ง ซึ่งสภาฯ ก็รับทราบ



๙ 
 

 ถึงแนวทางด้านกฎหมายแล้ว  ประกอบกับโครงการที่ได้เสนอขอท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าทั้ง ๘ โครงการ เป็นโครงการที่บรรจุไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนพ่ีน้อง
ของคนในเขตเทศบาลฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาลงมติในคราวเดียว จ านวน ๘ 
โครงการ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร   -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน ผู้รับรองคนท่ี  ๑  นายวสันติ์  ปราบพุทจา 
ประธานสภาเทศบาลฯ         ผู้รับรองคนที่  ๒  นายศักดิ์ดา  อุปค า 
   -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
    -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
     -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี    - นับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้พิจารณาเพ่ือลงมติคราวเดียว  จ านวน  
  8  โครงการ”     โปรดยกมือขึ้นครับ   (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้พิจารณาเพ่ือลงมติคราวเดียว  โดยให้
ลงมติทีละรายการ”     โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม  - ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบให้พิจารณาโครงการที่ขอความ
เห็นชอบเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ลงมติคราวเดียวทั้ง 8 โครงการ 

  

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ชี้แจงต่อสภาทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เพ่ือพิจารณา ขอเชิญครับ 
 

นางอ าไพ  อวนศรี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 

โครงการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
จ านวน 8 โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอแบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558          
(๑. แบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว (สาย
บ้านนายประสิทธิ์ ใจกันธิยะ ถึงบ้านนางอรทัย ไชยรินปู) งบประมาณ 283,500 
บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 537774 E, 2027501 N พิกัดสิ้นสุดโครงการ 537852 
E, 2027366 N   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว สายข้าง
ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ถึงบ้านนายพิเชฐ แสงบุญเรือง งบประมาณ 



๑๐ 
 

 181,100 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 537325 E, 2027366 N พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 537295 E, 2027459 N   

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านแพะ
ดอนสัก ตั้งแต่บ้านนางนภา ยุวารี ถึงสามแยกบ้านพักพนักงานที่ดิน งบประมาณ 
269,400 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538375 E, 2027105 N พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 538546 E, 2027092 N   

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านแพะ
ดอนสัก สายบ้านนายพรเทพ ไชยนุบาล ถึงสามแยกบ้านนายสมชาย ห่านตระกูล 
งบประมาณ 192,400 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538584 E, 2027385 N 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 538483 E, 2027444 N   

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว  
สายบ้านนายทองเหรียญ ตาปวง ถึงบ้านนายเกษม จักรบุญมา ถึงบ้านนายยุทธ ยา
สิทธิ์ งบประมาณ 579,600บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538445 E, 2024468 
N  พิกัดสิ้นสุดโครงการ 538559 E, 2024282 N   

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง  
สายหน้าบ้าน พันตรีสุริยันห์ หนองปิงค า งบประมาณ 580,700บาท พิกัดเริ่มต้น
โครงการ 538094 E, 2025176N พิกัดสิ้นสุดโครงการ 537525 E, 2025168 N   

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง 
สายบ้านนายสมชาย แก้วเมือง ถึงบ้านนายสุชาติ เอกบุตร (ซอย 2) งบประมาณ 
204,100 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538126 E, 2025005 N  พิกัดสิ้นสุดโครงการ 
538212 E, 2025064 N   

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง สายบ้านนายบุญมี สีเขียว งบประมาณ 79,500 
บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 534623 E, 2031455 N พิกัดสิ้นสุดโครงการ 534596 
E, 2031490 N       

  ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา และให้ท่าน ผอ.กองช่าง ได้อธิบายชี้แจง
ต่อสภาทราบ เชิญค่ะ 

 

นายทวิช จ าปาวัน   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติต่อสภาทราบในการขอความ
เห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า โครงการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 8 โครงการ หลังจากผ่านสภาให้
ความเห็นชอบแล้ว กองช่างจะได้น ารายงานการประชุมสภา ไปประกอบเอกสารยื่นขอ
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 84 เพ่ือที่จะรอความพร้อม เพราะการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีไม่เพียงพอ ส่วน
โครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่แล้วครับ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร   -  ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
  



๑๑ 
 

 นายธนกฤต สัญญาเข่ือน  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมนายธนกฤต  สัญญาเขื่อน สมาชิกสภา เขต 2 โครงการตามที่ท่าน
นายกฯ ได้ขอความเห็นชอบเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ทั้ง 8 โครงการนี้ ผม
เห็นชอบด้วยครับ เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้าน และประโยชน์ในการบริหารงาน
ของคณะผู้บริหารต่อไป  

 

นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมนายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภา เขต 2 ผมเห็นชอบครับ     
ทุกครั้งที่เราท าโครงการต่างๆ  ต้องมีญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่า 2484 ตลอด เพราะเป็นการก่อประโยชน์ให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน โครงการ
ต่างๆ จะได้อนุมัติด าเนินการโดยเร็ว ผมเห็นชอบครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร   -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
     -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี    - นับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 

แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ านวน 8  โครงการ” โปรดยกมือขึ้นครับ   (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 

54 แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ านวน 8  โครงการ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 
 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการตามร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ราษฎร จ านวน 8 โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ  
ป่าไม้ พ.ศ. 2484, กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขต
ป่า พ.ศ. 2558 และประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง ก าหนดแบบค าขอแบบใบอนุญาต และ
แบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 
12 เสียง (นับรวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว (สายบ้าน
นายประสิทธิ์ ใจกันธิยะ ถึงบ้านนางอรทัย ไชยรินปู) งบประมาณ 283,500 บาท 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ 537774 E, 2027501 N พิกัดสิ้นสุดโครงการ 537852 E, 
2027366 N   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว สายข้าง
ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ถึงบ้านนายพิเชฐ แสงบุญเรือง 
งบประมาณ 181,100 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 537325 E, 2027366 N  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 537295 E, 2027459 N   



๑๒ 
 

 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านแพะ
ดอนสัก ตั้งแต่บ้านนางนภา ยุวารี ถึงสามแยกบ้านพักพนักงานที่ดิน งบประมาณ 
269,400 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538375 E, 2027105 N  พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 538546 E, 2027092 N   

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านแพะ
ดอนสัก สายบ้านนายพรเทพ ไชยนุบาล ถึงสามแยกบ้านนายสมชาย ห่านตระกูล 
งบประมาณ 192,400 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538584 E, 2027385 N 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 538483 E, 2027444 N   

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านปันง้าว  
สายบ้านนายทองเหรียญ ตาปวง ถึงบ้านนายเกษม จักรบุญมา ถึงบ้านนายยุทธ 
ยาสิทธิ์  งบประมาณ 579,600บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538445 E, 
2024468 N  พิกัดสิ้นสุดโครงการ 538559 E, 2024282 N   

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง  
สายหน้าบ้าน พันตรีสุริยันห์ หนองปิงค า งบประมาณ 580,700บาท พิกัด
เริ่มต้นโครงการ 538094 E,2025176 N พิกัดสิ้นสุดโครงการ 537525 E, 
2025168 N   

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง  
สายบ้านนายสมชาย แก้วเมือง ถึงบ้านนายสุชาติ เอกบุตร (ซอย 2) งบประมาณ 
204,100 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 538126 E, 2025005 N พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 538212 E, 2025064 N   

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง สายบ้านนายบุญมี สีเขียว งบประมาณ 
79,500 บาท พิกัดเริ่มต้นโครงการ 534623 E, 2031455 N พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 534596 E, 2031490 N  

 
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงิน อุดหนุน  จ านวน 1 รายการ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
ข้อ 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระท าได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัด อนุมัติแล้ว” ในรายการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอห้างฉัตร 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์พาดดับ     
บ้านสถานี หมู่ 4 (บริเวณถนนเข้าหนองแฝก) จ านวน 115,490.75 บาท       
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)เพื่อด าเนินการ (1) 
ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จ านวน 4 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (2) พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม.ระบบ 1, 3 เฟส 1, 4 สาย ระยะทาง 80 , 
100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (3) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวน 2 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ(4) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย 
ระยะทาง 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
 
 
 



๑๓ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร   - ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 1 รายการ   
ประธานสภาเทศบาลฯ ในรายการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอห้างฉัตร โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์พาดดับ บ้านสถานี หมู่ 4 (บริเวณ
ถนนเข้าหนองแฝก) จ านวน 115,490.75 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย 
เก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล      
ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ เพ่ือพิจารณา ขอเชิญครับ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรีฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน         

1 รายการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 ข้อ 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการ
ลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัด อนุมัติแล้ว” ในรายการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอห้างฉัตร 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์พาดดับ บ้านสถานี 
หมู่ 4 (บริเวณถนนเข้าหนองแฝก) จ านวน 115,490.75 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพ่ือด าเนินการ (1) ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 4 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (2) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม.
ระบบ 1, 3 เฟส 1, 4 สาย ระยะทาง 80 , 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (3) 
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (4)  พาดสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 

 

   ในขั้นตอนของข้อระเบียบ กฎหมาย และการน าเงินงบประมาณส่วนใด     
มาโอน ขอให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจง เชิญค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ กฎหมาย เหตุใดต้องเข้าที่ประชุมสภา เพราะที่ผ่านมา

จะเข้าสภาเพ่ือพิจารณาเฉพาะการโอนเงินหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
มีกฎหมายสองฉบับที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 การโอน
งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น คือท่านนายกฯ 
และ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ข้อ 67 
ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8)  (คือเงินอุดหนุน) เทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” หมวดเงิน
อุดหนุนจะมีข้อปลีกย่อยกว่าเงินประเภทอ่ืน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หากสภาอนุมัติแล้ว ท่านนายกฯ สามารถด าเนินการได้แล้ว แต่เงินอุดหนุน นอกจาก
สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องให้ท่านผู้ว่าฯ อนุมัติ ในหมวดเงินอุดหนุนมีความ
จ าเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะพาดดับ บ้านสถานี หมู่ 4 
เกี่ยวกับการขุดเจาะประปา ซึ่งจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เพราะ
งบประมาณตรงนี้เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา ต้องแจ้งไปว่า มีความพร้อมด้าน
สถานที่ เป็นเหตุที่ท่านนายกฯ เสนอต่อสภา เพ่ือจะแจ้งต่อหน่วยงานที่อนุมัติ
งบประมาณมา ส่วนงบประมาณที่โอนมาไม่กระทบต่อรายจ่ายของเทศบาล เป็นการ



๑๔ 
 

 โอนลดจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เนื่องจากยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ใน
ส่วนของการเบิกจ่าย เมื่อสภาได้อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุหนุนเรียบร้อยแล้ว ท่าน
นายกฯ ต้องขออนุมัติจ่ายต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้มอบอ านาจให้
ท่านนายอ าเภอแล้ว ในส่วนของเงินอุดหนุนต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนกันยายน เพราะไม่เหมือนงบประมาณอ่ืนๆ ที่กันเงินงบประมาณได้  

 

นายทวิช จ าปาวัน   - สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.2 การขอจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอห้างฉัตร ทางกองช่างได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมทรัพยากรน้ า ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คาดการณ์ว่า
จะได้รับงบประมาณในการขุดเจาะน้ าบาดาล บ้านสถานี และบ้านแม่ฮาว ซึ่งทาง     
กองช่างตรวจสอบดูแล้วว่า โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ บ้านสถานี
ยังขาดไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส ซึ่งโครงการที่จะได้รับ เป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล     
ความลึกไม่น้อยกว่า 250 เมตร มีปั๊มซับเมอร์สซิเบิล ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส              
ณ ปัจจุบันไฟฟ้าบ้านสถานีที่ใช้กับประปาหมู่บ้าน เป็นขนาด 2 เฟส ไม่สามารถน า
ไฟฟ้าของเดิมไปใช้กับบ่อบาดาลของใหม่ได้ จึงได้ขอให้ทางฝ่ายแผนและงบประมาณ
ตรวจสอบงบประมาณให้ และได้ขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นโอนเงินงบประมาณ 
เพ่ือน าไปใช้กับบ่อบาดาลที่คาดการณ์ว่าจะได้รับสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 เราได้ยืนยันในระบบว่าพร้อมทั้งด้านสถานที่ ไฟฟ้า ส่วน
บ้านแม่ฮาวได้ขอไปพร้อมกัน มีเอกสารแจ้งในระบบ ยังไม่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยแจ้งในระบบให้เรายืนยันความพร้อมเรื่องสถานที่ และไฟฟ้า ไปก่อน บ้านแม่ฮาว
ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเช่นกัน บริเวณประปาตัวใหม่ที่ก่อสร้างไปไม่กี่ปี      
ที่ผ่านมา ในวันนี้ทางกองช่างจึงได้ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นในการขอโอนเงิน
งบประมาณฯ มาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือขออนุมัติสภาในการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้า เพ่ือน าไปใช้ในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านสถานี ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร   -  ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภา เขต 2  ญัตติขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินอุดหนุนไฟฟ้า ผมเห็นชอบครับ เพ่ือน าไปใช้ในระบบประปาบ้านสถานี     
เป็นการก่อประโยชน์ให้พี่น้องชาวบ้าน ได้แสงสว่าง และใช้ในระบบประปาด้วยครับ 

  

นายวสันติ์  ปราบพุทจา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมนายวสันติ์  ปราบพุทจา สมาชิกสภา เขต 1 ผมเห็นด้วยกับการ
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการนี้ แต่ผมขอติงในข้อความระยะทาง 80 , 100 เมตร เจ้าหน้าที่
พิมพ์ติดกันมา กลัวว่าจะเกิดปัญหาครับ ขอให้แก้ไขด้วย 

 

นายศักดิ์ดา  อุปค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมนายศักดิ์ดา  อุปค า สมาชิกสภา เขต 1 ในญัตตินี้ผมเห็นชอบด้วย 
เพราะปริมาณไฟไม่ถึง ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพ่ือรองรับงบประมาณที่จะได้รับ เพราะสิ่งที่
ชาวบ้านรอคอยคือเรื่องน้ า ขอติดตามว่า โครงการนี้ต้องมีต่อเนื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่



๑๕ 
 

 เก็บข้อมูลไว้ด้วย เพราะพ้ืนที่เรามี 7 หมู่บ้าน หากในอนาคตหมู่บ้านใดต้องขยายเขต
ไฟฟ้า ให้เก็บข้อมูลไว้ด้วย  

 

นายปริญญา สุวรรณศร   -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
     -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี    - นับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 
 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบใหจ้่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ม.4”  
   โปรดยกมือขึ้นครับ     (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้า ม.4”  โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธาน 
สภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 
1 รายการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอห้างฉัตร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์พาดดับ บ้านสถานี  หมู่ 4 
(บริเวณถนนเข้าหนองแฝก) จ านวน 115,490.75 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน 
ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อด าเนินการ (1) ปักเสา คอร.ขนาด 
9 เมตร จ านวน 4 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (2) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 95 ต.มม.ระบบ 1, 3 เฟส 1, 4 สาย ระยะทาง 80 , 100 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ (3) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
(4) พาดสายอลู มิ เนียมหุ้มฉนวนขนาด  25 ต.มม.ระบบ  1 เฟส  1 สาย 
ระยะทาง 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง  - หารือเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้าน  ผมได้รับโทรศัพท์จากช่างมนู เป็นช่าง
ชลประทานที่มาสร้างฝายบ้านแม่ฮาวเรา มีชาวบ้านไปร้องเรียนที่ช่างมนู คือ ถนน
เส้นบ้านนายอ านาจ ข้างบ้านลุงต้น แต่ก่อนมีการมอบที่ให้เพ่ือท าทาง แต่ยังไม่ได้
มอบเป็นทางสาธารณะ แต่ปัจจุบันได้มอบเป็นทางสาธารณะแล้ว มีการวางท่อขนาด
ประมาณ 30 ซม. แล้วเทศบาลได้พัฒนาโดยการน าดินลูกรังไปถม แล้วไปเหยียบ  
ท่อแตก ท าให้น้ าเข้านาไม่ได้ ความจริงชาวบ้านต้องมาแจ้งเทศบาลเรา แต่ไปแจ้งช่าง
ชลประทานที่มาสร้างฝาย ทางช่างจึงได้ประสานมา ผมจึงได้หารือ ผอ.กองช่าง ซึ่ง
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ งบประมาณซ่อมบ ารุงของกองช่างก็หมด ความจริงคือ
ชาวบ้านอยากได้ท่อ อาจจะไม่มีแรงงานช่วย ผมได้หารือกองช่าง คงต้องรอ
ปีงบประมาณหน้า โดยการท าโครงการ ถนน คสล. และวางท่อใหม่ เพราะท่อ
สมัยก่อนเป็นท่อขนาดเล็ก เป็นท่อที่ชาวบ้านเก็บเงินกันเอง พอท่อแตกท าให้น้ า      
ไม่ไหล พ่นปุ๋ย พ่นยาไม่ได้ ผมจึงขอหารือว่าจะท าได้หรือไม่  



๑๖ 
 

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ตามที่ท่าน สท.อาทิตย์ รับปัญหามา ปัญหาตรงนี้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง        
ปีที่แล้วก็ได้เขียนค าร้องมา ได้รับงบประมาณเรื่องลูกรังไปท า ผมได้แนะน าเจ้าของ
พ้ืนที่ว่า ท่อเดิมฝังลึก ที่นาสูงขึ้นกว่าท่อ ผมแนะน าว่าให้ด าเนินการวางท่อ เพราะ    
ที่นามีสองแปลง แปลงล่างและแปลงบน พอหน้าฝน น้ าก็ไม่ขึ้นท่อบนผิวดิน        
ตรงกลางเป็นการเชื่อมต่อของท่อ จะดีหรือไม่เราไม่ทราบ ผมและ ผอ.กองช่าง ได้ไป
ด าเนินการสามรอบแล้ว ก็ได้แนะน าว่า หากเกิดปัญหาให้ไปเขียนค าร้องยื่นที่
เทศบาลก่อน หากพบเจอผม ก็แจ้งได้ ปัญหาเกิดจากตัวเจ้าของนา ท่อเดิมฝังลึกมาก 
ที่นาสูงกว่าปากท่อ ปากท่อที่จะลงน้ าได้เหลือไม่ถึงคืบ ผมจะลงไปดูและเขียนค าร้อง
มาเทศบาล และจะขอเชิญกองช่างลงพ้ืนที่ดูอีกรอบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร และควร
แนะน าให้เจ้าของท าตามขั้นตอน ขอบคุณครับ 

 

นายวสันติ์ ปราบพทุจา  - ผมเห็นด้วยกับท่าน สท. ทั้งสองท่าน ผมว่าหากเทศบาลพอมีงบประมาณ
คงเหลือ เปลี่ยนท่อได้ ก็อยากให้ท าก่อน เพราะได้มอบเป็นที่สาธารณะแล้ว  

 

นางอ าไพ อวนศรี   - ในกรณีนี้  ปีที่แล้วที่เทศบาลจะด าเนินการ ยังไม่มีการมอบที่ให้เป็นที่ 
นายกเทศมนตรีฯ  สาธารณะจึงยังท าไม่ได้ แต่ตอนนี้ได้มอบเป็นที่สาธารณะแล้ว และตอนนี้ได้เกิด

ปัญหาขึ้น และเจ้าของที่ข้ามขั้นตอน เทศบาลก็ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรบ้าง หาก
ท าค าร้องมา กองช่างจะได้ออกไปตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหา และต้องมาดู
งบประมาณ ว่าจะท าได้หรือไม่ หากอยู่ในอ านาจหน้าที่และมีงบประมาณก็สามารถ
ท าได้ค่ะ 

 

นายเจริญ ญาสิทธิ์   - ผมขอสอบถามเรื่องฝารางระบายน้ า ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
เพราะผมเห็นไปวัดหลายรอบแล้ว ทางชาวบ้าน หมู่ 7 และหมู่ 8 สอบถามมาครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน   - ทางกองช่างได้ไปส ารวจ และประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผมได้
ประสานไปยังงานพัสดุ กองคลัง ได้เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าผู้รับจ้าง
จะเข้ามาท าสัญญาหรือยัง ท าสัญญาทั้งสองเขตเลยครับ จะรีบด าเนินการให้ภายใน
ปีงบประมาณนี้ครับ 

 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน  - ผมขอสอบถาม การจัดเก็บรายได้ เรื่อง ค่าขยะ ขอสอบถามว่า คนจัดเก็บ
ได้แจ้งหนังสือให้ชาวบ้านหรือไม่ ผมเห็นว่า มีคนค้างจ่าย บางคนหลายเดือน บางคน
เป็นปี ไม่ทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ บางคนก็ฝากบอกว่าให้มาจ่ายด้วย ไม่ทราบว่า
มีหนังสือแจ้งหรือไม่ ผมว่าฝากบอกแบบนี้ ไม่เกิดประโยชน์ บอกคนได้คน ไม่ได้
หลายคนครับ ขอให้ท่านชี้แจงด้วยครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี   - ในเรื่องของการแจ้งช าระค่าขยะ ดิฉันได้เซ็นต์หนังสือค่ะมีการประชาสัมพันธ์ 
นายกเทศมนตรีฯ  ว่าจะมีการจัดเก็บค่าขยะที่หมู่บ้าน และมีวัน เดือน ปี แจ้ง แต่ชาวบ้านไม่มาค่ะ    

บางคนก็อ้างว่าจ่ายแล้วแต่ไม่มีใบเสร็จยืนยัน เป็นความผิดเทศบาลหรือไม่ ก็ไม่ผิด  
นะคะ เพราะเราแจ้งตลอด แต่เขาไม่มาค่ะ 



๑๗ 
 

 
 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน  - ในการท าหนังสือแจ้งไปแล้ว แต่ชาวบ้านไม่มาจ่าย เทศบาลมีเจ้าหน้าที่  
เข้าไปเก็บซ้ าอีกครั้งหรือไม่ เราเคยอนุมัติเงินให้จ้างคนไปเก็บค่าขยะตามบ้าน ตอนนี้
ยังมีอยู่หรือไม่ 

 

นางอ าไพ อวนศรี   - การไปเก็บตามบ้านไม่มีค่ะ เพราะเราได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ว่าจะ 
นายกเทศมนตรีฯ  ไปเก็บวันไหน ที่ไหน และพอครบตามระยะเวลา น้องๆ พนักงานก็ต้องเข้ามาท างาน

ที่ส านักงานต่อค่ะ  หากไปเก็บตามบ้านไม่ได้จ้างแล้ว เพราะเคยจ้าง พบปัญหาการ
น าส่งเงิน ที่ผ่านมาบางบ้านเช่น ค้างจ่าย 240 บาท เราจ้างคนไปเก็บตามบ้าน ก็ให้มา
แค่ 40 บาท ตอนแรกคิดว่าจ้างคนไปเก็บจะคุ้มค่า ก็ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป 

 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน  - ขอสอบถามว่าหากปัญหาเกิดเช่นนี้ เราจะปล่อยปัญหาคาราคาซังแบบนี้
ไปเรื่อยๆ หรือไม่ เราไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาหรือครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี   - ต้องน าเรียนว่า ทั้งหมดเป็นสามัญส านึกของประชาชนที่มีหน้าที่ต้อง 
นายกเทศมนตรีฯ  ปฏิบัติตามกฎหมาย เทศบาลส่งคนไปจัดเก็บแล้ว แต่ชาวบ้านก็มีข้ออ้างหลายอย่าง 

ไม่ยอมจ่าย มีอยู่ราย ค้าง 2,400 บาท แจ้งว่าจะจ่าย 400 บาทก่อน แต่สุดท้ายก็
ไม่จ่ายสักบาท พนักงานก็ไปทวงถามตลอด แต่น้องๆ พนักงานไม่ได้ท างานอย่างเดียว   
ต้องมาท างานที่ส านักงานอีก เพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องมีสามัญส านึก เทศบาลมา
จัดเก็บขยะให้ ก็ต้องช าระค่าขยะ แต่บางคนไม่ยอมจ่ายเลย เคยแนะน าให้จ่าย    
เป็นปีงบประมาณ ก็ไม่ยอมจ่ายค่ะ อ้างว่าไม่มีเงิน พนักงานก็น าเรียนปัญหามาตลอด     
ก็สงสารน้องๆพนักงาน  

 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน  - ผมจะหารือว่า เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไร กรณีคนไม่มาจ่ายครับ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - เรื่องของขยะ มาตรการที่เราใช้ การเดินเข้าไปเก็บตามหมู่บ้าน น้องๆ 
พนักงานสองคนพยายามท าอยู่ คือเอารายชื่อมาดู ใครค้างเยอะให้ไปบ้านนั้นก่อน 
ไปคุย เช่น ค้าง 1,000 บาท หากยอมจ่ายมา 200 บาท ก็เอามาก่อน แต่บางเคส 
ที่ท่าน สท. แจ้งมา เช่นบ้านปันง้าว มีหลายรายเช่นกัน หากบังคับใช้กฎหมายจริงๆ 
เป็นการฟ้องร้อง ก็ไม่อยากจะใช้มาตรการทางกฎหมายไปบังคับ ความจริงแล้วตาม
ระเบียบกฎหมาย เพราะเราตราเป็นเทศบัญญัติฯ หากผู้ใดไม่ช าระ แล้วมีการ     
ทวงถามจากเทศบาลไปแล้ว 3 ครั้ง จะต้องรวบรวมอัยการ ส่งฟ้อง เพ่ือบังคับให้มา
ช าระ หากไม่มาช าระต้องเข้าสู่การบังคับคดี นี่คือรูปแบบของกฎหมาย แต่ทุกวันนี้
เราใช้รูปแบบของรัฐศาสตร์ คือพยายามคุย เดินเข้ามา ให้น้องๆ พนักงานออกไปเก็บ 
ก็อาจไม่ได้เต็มร้อย ตามที่ท่านนายกฯ แจ้ง บางคนไม่ใช่คนจน ไม่มีเงินนะครับ    
บางคน คนรวยครับ แต่เลี่ยงไม่ท า ไม่จ่าย ส่วนหนึ่งเราอาจจะอะลุ่มอล่วยไป      
หรือเปล่า แต่หากเราท า จะท าบางคน ยกเว้นบางคนไม่ได้ หากเราท าต้องท าทั้งหมด
ก็ไปพ่วงคนจนอีก  ก็เกิดความสงสาร ขอใช้วิธีเอาคนออกไปเก็บก่อน ขอใช้สูตรนี้       
ไปก่อน ขอบคุณครับ หากมีข้อเสนอ แจ้งได้ครับ จะได้น าไปปรับใช้ 



๑๘ 
 

 
 

นายนเรศน์ ถาวร   - ผมขอปรึกษาเรื่องขยะ กรณีบ้านที่ไม่อยู่ ข้อมูลของเราได้ลบบ้านนั้นออก
หรือไม่ หากฐานข้อมูลของเราไม่ลบออก ยอดเงินก็เพ่ิมมาแน่นอนครับ เช่น บางหลัง
ไปท างานเมืองนอก ไม่อยู่บ้านเลย ก็ท าค้างจ่าย เจ้าหน้าที่ต้องออกไปส ารวจครับ 

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง  - การจัดเก็บค่าขยะ อาจมีปัญหาในเรื่องการท างาน ขอน าเสนอว่า หากมี
รายชื่อที่ไม่ได้ช าระ ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน น ารายชื่อไปปิดประกาศ จะผิด
กฎหมายหรือไม่ ในเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่จ่าย สมมุติเครื่องตามสาย ประกาศออกเสียง
ตามสายเลย จะเป็นไปได้หรือไม่ หากคนนี้ไม่ช าระได้ คนนี้ก็จะไม่ช าระ การจัดเก็บ
รายได้ หากจะให้ดี ให้เสียเป็นปีงบประมาณ บางคนไม่จ่ายก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ       
เขาบอกมาไม่เสียก็ได้ เทศบาลก็ไม่ได้ท าอะไร  เราขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์คนที่ค้างช าระ ปิดประกาศรายชื่อที่หอประชุมหมู่บ้าน ที่สาธารณะ
ต่างๆ ที่สามารถติดได้ เป็นไปได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ลองน าไปพิจารณา     
มันเป็นรายได้ที่เทศบาลควรได้ ลองท าแบบไฟฟ้า หากไม่จ่าย 3 วัน ก็มาตัดไฟ     
เราควรมีมาตรการท าบ้าง ครั้งที่ 1, 2, 3 หากเกิน 3 ครั้ง จะท าอย่างไร  

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - การแจ้งโดยระบุชื่อคนให้ไปช าระเงิน ท าได้ แต่หากระบุจ านวนเงินด้วย 
จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเผยแพร่ไม่ได้ 
หากแจ้งขอประชาสัมพันธ์ให้มาช าระเงินได้ ส่วนของการจัดเก็บขยะตามที่ท่านรอง
ประธานฯ นเรศน์ แจ้งว่า บางบ้านก็อาศัยอยู่จริง บางบ้านก็ไม่อยู่  ท าให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน ต้องให้ ผอ.กองคลัง ให้พนักงานจัดเก็บเช็คข้อมูลใหม่ ส่วนในเรื่อง
มาตรการเกี่ยวกับขยะ ได้หารือกับหัวหน้ากฤษฎาว่า โปรเจคต่อไปหากได้รับ
งบประมาณมาอีก อาจจะให้ทางชุมชนบริหารจัดการเอง เช่น ชุมชนบ้านแม่ฮาว    
น าเงินที่ได้รับไปจัดซื้อถุงขยะ ถุงละ 5 บาท แล้วน ามาขายให้ชาวบ้าน ถุงละ 10 
บาท โดยให้น าขยะใส่ถุงที่ซื้อจากชุมชนเท่านั้น ถึงจะจัดเก็บขยะให้ ทีนี้ขยะที่จะ
น ามาใส่และน ามาทิ้งก็จะลดลง จะใส่เฉพาะขยะที่จ าเป็นเท่านั้น แต่อาจมีข้อเสียคือ 
การแอบทิ้งขยะตามที่ทางสาธารณะต่างๆ ตามหลังบ้าน และอีกเหตุผล จะมีค าถาม
ว่า แล้วเทศบาลไม่จัดเก็บขยะให้เลยหรือหากไม่ใช่ถุงที่จัดซื้อจากชุมชน มันเป็นเพียง
กติกาของสังคมที่เกิดขึ้นมา แต่ด้วยตัวของกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บขยะให้ชาวบ้าน ก็ต้องหารือกันใหม่ 

 

นายศักดิ์ดา  อุปค า   - ขอให้ทางกองคลังไปสรุปมาก่อนว่าแต่ละหมู่บ้าน มีกี่หลังคาเรือน และมี
คนอยู่จริงกี่หลังคาเรือน มีบ้านใดบ้างที่ไม่ช าระ ขอให้ทางกองคลังมาชี้แจงในการ
ประชุมรอบหน้า ขอบคุณครับ 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  - ผมขอเสริมเรื่องขยะครับ ตามที่ท่านที่ปรึกษาแจ้งว่าจะให้ไปประกาศตาม
หมู่บ้านให้มาช าระค่าขยะ ผมเห็นด้วย แต่ผมว่าก่อนจะด าเนินการเรื่องอ่ืน เทศบาล
ควรออกมาตรการว่าหากไม่ช าระค่าขยะ จ านวนกี่ครั้ง แล้วมีความผิดหรือค่าปรับ



๑๙ 
 

 อย่างไร เอาไปปิดประกาศให้ชาวบ้านทราบก่อนครับ ชาวบ้านจะได้กลัวบ้าง แล้ว
ค่อยไปแจ้งว่ามีคนค้างช าระกี่ราย 

 

นางเพลินพิศ สองแคว  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ในเรื่องการจัดเก็บขยะเป็นปัญหา
อย่างหนึ่งของกองคลัง ในปีที่ผ่านมามีการออกจัดเก็บถึงบ้าน ยอดของเดือนกันยายน 
2566 มีลูกหนี้ค้างหนึ่งหมื่นกว่าบาท ณ เดือนกรกฎาคม 2567 มีลูกหนี้ค้างช าระ
ประมาณสามหมื่นเก้าพันกว่าบาท เราเคยปรึกษากันว่า มีคนไม่อยู่บ้านแล้วเรายัง
จัดเก็บหรือไม่ เราได้อัปเดตข้อมูลแล้ว ส่วนใหญ่จะรับค าตอบคือไม่ได้ทิ้ง ก็ไม่จ่าย 
เช่น หมู่ 5 น้องๆ พนักงานไปพูดคุยว่า จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ขอให้จ่ายด้วย ต้อง
ปิดบัญชี ชาวบ้านก็บอกไม่จ่าย ไม่ได้มาปิดบัญชีด้วย เพราะเขามองว่า ไม่จ่ายก็ไม่ได้
มีความผิดหรือข้อบังคับอะไรมาบังคับให้จ่าย ค่าขยะเราไม่ได้มีมาตรการว่าหาก      
ไม่จ่ายกี่ครั้ง จะไม่จัดเก็บขยะ ซึ่งก็ท าไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้อง
บริการให้กับประชาชน การจะไปประกาศรายชื่อผู้ค้างช าระ ก็เกรงว่าจะเป็นการ
ประจาน อาจสร้างความไม่พอใจได้ อยากขอความร่วมมือทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มี
ส่วนร่วมกับเทศบาล ช่วยประชุมหรือมีมาตรการช่วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและการ
ที่น้องๆ ออกไปจัดเก็บเป็นรายหลังคา ถือว่าเป็นภาระมากค่ะ 

 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - ผมแจ้งปัญหาเรื่องน้ าเซาะถนน ข้างบ้านนายบรรเจิด น้ าได้เซาะถนนที่เรา
สร้างใหม่ จนเกิดเป็นโพรง ครั้งแล้วชาวบ้านก็เอาต้นไม้มาปักเกรงว่ารถจะตกลงไป 
และได้มาแจ้งให้เทศบาลรับทราบ ซึ่งทางกองช่างก็ได้ไปด าเนินการแก้ไขให้แล้ว แต่
ตอนนี้เกิดปัญหาเดิม คือน้ าเซาะถนนอีก จึงอยากสอบถามกองช่างว่าจะแก้ไขปัญหา
อย่างไร เพราะชาวบ้านมองว่า ปัญหานี้แก้แล้วก็ไม่จบสิ้น  ตอนนี้ชาวบ้านก็เอาต้นไม้
มาปักไว้เหมือนเดิมครับ ขอปรึกษาทางกองช่างกับฝ่ายบริหารจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 

 

นายทวิช จ าปาวัน   - ตอนนี้ยังมีค่าประกันสัญญาอยู่ ผมจะเรียกผู้รับจ้างมาดูให้อีกที หาก
จะต้องท าใหม่ ก็ต้องท าครับ แต่ตอนนี้อาจจะเอาดินไปถมที่เป็นโพรงก่อน บางที
อาจจะเซาะตรงที่เป็นดิน อาจเป็นโพรงเพราะดินยังไม่แน่น 

 

นางอ าไพ อวนศรี   - ในวันนี้สภาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2568 ดิฉันจึงขอขอบคุณสมาชิกสภาทั้ งสองเขตที่ เห็น

ความส าคัญ ในฐานะผู้บริหารก็จะบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้าน  ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความส าคัญของงบประมาณ
ต่างๆ ในเรื่องของการบริหารงานก็จะให้ท าให้คุ้มค่าที่สุด เพราะงบประมาณเป็นเงิน
ภาษีของประชาชน ขอบคุณค่ะ 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  - ผมมีเรื่องสอบถามกองช่าง โครงการที่ก าลังก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 7 
บ้านปันง้าว ตอนนี้อยู่ระหว่างการเทดาด ผมได้เข้าไปดูน้ ามันขัง น้ าไม่ไหลไป และ
ตอนนี้ผู้รับเหมาได้เทดาดแล้ว น้ าขังประมาณสองช่วง หลายสิบเมตร ฝากกองช่าง
เข้าไปดูด้วย ผมได้ถ่ายรูปส่งให้ทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว 



๒๐ 
 

 

 

นายทวิช จ าปาวัน   - ผมได้ไปดูแล้วครับ ดูวันที่ท่าน สท.สุชาติ แจ้งมาส่งรูปมา ตอนนี้ช่าง       
ผู้ควบคุมงานสั่งแก้ไขแล้วครับ ตอนนี้ยังท าไม่ได้เพราะฝนตกครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ผมขอสอบถามเรื่องแนวเขต ขอติดตามเรื่องแนวเขตด าเนินการไปถึงไหน 
เพราะจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ผมเป็นห่วงเรื่องประชากร ปัญหาเรื่องระเบียบผม
เข้าใจ แต่ผมอยากให้นิติกร ออกไปติดตามเรื่องว่าไปถึงไหน เพราะทุกอย่างจะ
กระทบหมด พื้นที่ท่ีทับซ้อน ประชากร มีการลุกร้ าตลอด ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา 
ประชากรบ้านขามแดง ไปอยู่กับเทศบาลข้างเคียงหลายครอบครัว, บ้านแพะดอนสัก
ก็เช่นกัน ชาวบ้านมาสอบถามว่า การเลือกตั้งจะมีสิทธิเลือก อปท.ใด ผมก็งงว่า พ้ืนที่
หมู่บ้านกับประชากรในทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกัน เรามีนิติกร อยากให้ลงพ้ืนที่ และ
ให้ค าปรึกษากับสมาชิกสภาด้วย ผมขอติดตามและขอรับค าชี้แจง   

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี  - การด าเนินการเกี่ยวกับแนวเขตตามที่ท่าน สท.ศักดิ์ดาฯ ได้หารือในที่ประชุมฯ 
ต้องขอน าเรียนว่าปัจจุบันแนวเขตที่มีปัญหาทุกด้านของเทศบาลฯ ทั้งแนวเขตกับ 
อบต.หนองหล่ม  ทต.เวียงตาล  ทต.ปงยางคก และ ทต.ห้างฉัตร ตามที่ท่าน สท .
ศักดิ์ดาฯ ได้ให้น าหารือร่วมสภาฯ หมายถึงแนวเขตระหว่าง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล กับ 
ทต.ห้างฉัตร  ในประเด็นนี้ ผมขอน าเรียนว่าปัจจุบันทางเทศบาลฯ ได้มีหนังสือหารือ
ไปยังจังหวัดในประเด็นปัญหาแนวเขตของ เทศบาลฯ กับ ทต.ปงยางคก  ถึงกรณีที่
ทะเบียนราษฎรของประชากรที่มาอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นหรือเขตของเรา แต่
ทะเบียนราษฎรระบุเป็นที่อยู่อีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ในกรณีเช่นนี้จะมีวิธี
หรือแนวทางการแก้ไขอย่างไร เพ่ือจะใช้เป็นกรณีเทียบเคียงในการแจ้งให้ประชาชน
ที่มีที่อยู่ไม่ตรงกับแนวเขตการปกครอง ได้ด าเนินการแก้ไขงานทะเบียนราษฎร      
แต่ทางจังหวัดก็ยังมิได้มีการตอบชัดในประเด็นนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความ
ละเอียดอ่อน ทั้งในส่วนของบริบทของชุมชนที่อยู่จริง และประเด็นการเตรียมการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีจะหมดลง ในประเด็นนี้ ขอทางสภาฯ ได้ให้ระยะเวลาอีกสัก
ระยะ เพื่อพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบก่อน ในส่วนของเจ้าหน้าที่มิได้มีปัญหา
ที่จะด าเนินการ แต่ก็คงจะขอให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งฯ เพ่ือจะให้คณะผู้บริหารฯ 
ต่อไปได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับประเด็นของเจ้าหน้าที่นิติกร ซึ่งเป็น
บุคลากรในสังกัดส านักปลัดฯ กระผมจะขออนุญาตเป็นผู้รับไปพูดคุย และรับผิดชอบ
ในการมอบหมายงานต่อไป 

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง  - ในเรื่องแนวเขต ก็ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบกันระหว่าง
หน่วยงานด้วย และอีกประการก็ตามที่ หน.ส านักปลัดฯ ได้แจ้งว่าเป็นช่วยของการ
เลือกตั้ง การจะน าเรื่องแนวเขตขึ้นมาพิจารณาก็อาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความ
วุ่นวายในอนาคตได้ ในส่วนของแนวเขต ทต.ปงยางคก ก็คิดว่ าคงต้องรอคณะ
ผู้บริหารชุดใหม่ว่าจะมีแนวทางอย่างไร ทั้งในส่วนของ ทต.ปงยางคก และ เทศบาลฯ 
เรา  เพราะปัจจุบันเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไร รอดูว่านายกฯ แต่ละแห่งค่อยมานั่งคุยกัน
น่าจะดีกว่าการท าให้เกิดเป็นประเด็นปัญหา 

 
 



๒๑ 
 

 นายจิรัฏฐ์ ยารังษี   - แจ้งโครงการ Change Power เปลี่ยนภาระพ่ึงพาให้เป็นที่พ่ึงพิงเป็นโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ และคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของจังหวัดล าปาง และส่งไป
ประกวดระดับประเทศ ในส่วนของโครงการผู้สูงอายุ 

 
 

นายกฤษภา เทพภาพ  - เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน หลังจากที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ท่านปลัด และ     
ท่านหัวหน้าส านักปลัด ให้ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการผู้สูงอายุ ผมได้มีโอกาสได้
น าเสนอโครงการ Change Power เปลี่ยนภาระพ่ึงพาให้เป็นที่พ่ึงพิง เราได้รับงบประมาณ 
จากกองทุนจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดล าปาง งบประมาณที่ได้รับ 63,600 บาท 
สืบเนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีประชากรทั้งหมด 6,684 คน 
เป็นผู้สูงอายุ จ านวน 1,640 คน คิดเป็น 24% ถือว่าสูง จังหวัดล าปางมีผู้สูงอายุ
รวมทั้งสิ้นกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีประเด็นปัญหาของผู้สูงอายุอยู่ 5 ประเภท 
(1) การทารุณกรรมทางด้านร่างกาย โดยผู้สูงอายุโดนตี ต่อย ใช้อาวุธท าร้ายบุพการี  
(2) การทารุณกรรมทางด้านจิตใจ ได้แก่ ลูกเสียชีวิต หรือถูกบูลลี่ น้อยใจลูกหลาน 
(3) เรื่องของการหลองลวงเงิน ให้ลูกหลานไปกดเงินผู้สูงอายุให้จาก 700 บาท     
มาคืนให้ 500 บาท มีผู้สูงอายุมาพบเจ้าหน้าที่เทศบาลบ่อยครับว่าไม่ได้รับเบี้ยเต็ม
จ านวน  (4) ผู้สูงอายุถูกล่วงละเมิดทางเพศ (มีบ้าง) (5)ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง พบใน
พ้ืนที่เทศบาลในเขตเทศบาลเราค่อนข้างเยอะ ที่ผ่านมามีผู้สูงอายุขู่ฆ่าตัวตายหลาย
ราย ที่ตายจริงมี 1 ราย โครงการ Change Power เป็นโครงการเชิงกึ่งวิจัย โดยน า
ผู้สูงอายุ 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม A และ B กลุ่มละ 50 คน กลุ่ม A เป็นกลุ่ม เป้าหมาย
หลัก กลุ่ม B คือพ่วงของกลุ่ม A โดยให้ไปหากันเอง โดยดูแลกัน ให้คบกันเป็น   
เพ่ือนกัน ตอนแรกอาจจะไม่รู้จักกันเลย กลายมาเป็นเพ่ือน เพ่ือนรัก และเพ่ือนแท้ที่จะ
มาดูแลกัน ซึ่งถามว่าผู้สูงอายุทั้งหมดเราจะดูแลเชิงลึกแบบนี้ได้ทั้งหมดหรือไม่     
ส่วนราชการยังท าไม่ได้ครับ เราอาศัยว่า มีเพ่ือนดูแลกันเปรียบเป็นยารักษา โดยการ
ถามไถ่กันว่า วันนี้กินข้าวหรือยัง กินยาหรือยัง ชวนกันไปเที่ยว ไปหาเห็ด วันนี้หมอนัด
หรือไม่ โดยใช้แอปพลิเคชั่นไลน์คุยกันบ้าง หรือเดินไปหากัน เพราะส่วนใหญ่บ้านจะ
อยู่ใกล้กัน ท ากับข้าวไปกินด้วยกัน ไปถามไถ่เช่น น้ าประปาเสีย ไฟฟ้าไม่ออกก็มีการ
ดูแลกัน หาคนมาซ่อมให้กัน ผลออกมาโครงการนี้ค่อนข้างประสบผลส าเร็จในเชิงที่
เราได้ทดลอง 1 ปี คาดว่าจะเป็นโครงการต้นแบบของพ้ืนที่อ่ืนๆ  

 

   เรื่องผลกระทบเชิงบวก (1) ด้านสังคม โดยผู้สูงอายุชวนกันไปวัด ไปเยี่ยม
คนป่วยแล้วบอกว่าจะไปท าบุญที่วัดจะเขียนชื่อให้ว่าเป็นคนท าบุญ ก็ถือเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจ (2) ด้านสุขภาพ เพ่ือนดูแลเพ่ือน ดูแลสุขภาพ (3) ด้าน
เศรษฐกิจ เราได้รับงบประมาณจากสถาบันฝีมือแรงงาน โดยการน าผลิตภัณฑ์จาก  






